

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH TRÌ**  
**TRƯỜNG THCS THANH LIỆT**



**BÀI DỰ THI**

**VIẾT VỀ NHỮNG TẤM GƯƠNG “ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN-  
NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT” NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO  
HUYỆN THANH TRÌ**

Người dự thi: **NGUYỄN THANH THU**

Địa chỉ: **Trường THCS Thanh Liệt – Huyện Thanh Trì – Hà Nội.**

Điện thoại: **0961242143**

**Tháng 3 năm 2023**

## **BÀI DỰ THI VIẾT VỀ “TẤM GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”**

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn là tấm gương sáng để mỗi con người Việt Nam phấn đấu noi theo. Cho đến ngày nay đã có rất nhiều tấm gương tấm gương người tốt việc tốt học tập và làm theo lời Bác trên khắp cả nước. Tất cả mọi người đều muốn đóng góp một phần công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển. Trong đó phải kể đến những thầy giáo, cô giáo mang trên mình sứ mệnh trồng người, những người không quản nhọc nhằn, vất vả vì đàn em thân yêu. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương học tập và làm theo lời Bác. Đó chính là người đồng nghiệp của tôi, cô giáo Trần Mai Hương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thanh Liệt.

Cô giáo Trần Mai Hương sinh ra và lớn lên tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học Sư phạm vào năm 2003, cô hăng hái nhận nhiệm vụ giảng dạy tại ngôi trường THCS Duyên Hà-huyện Thanh Trì. Trong suốt những năm tuổi trẻ, cô luôn cống hiến hết mình, tận tâm với công việc giảng dạy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được nhiều bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh hết lòng tin tưởng, quý mến. Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong nhiều năm liền, thực hiện nhiều chuyên đề cấp huyện thành công, sáng kiến kinh nghiệm hay về chuyên môn đạt loại B, C cấp Thành phố. Đặc biệt, vào năm 2012-2013, cô đã tham gia cuộc thi giáo viên giỏi cấp thành phố và đạt giải Xuất sắc. Với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, vào tháng 9 năm 2021, cô được điều động về công tác tại mái trường THCS Thanh Liệt với cương vị Hiệu trưởng nhà trường. Từ khi có cô dẫn dắt, trường THCS Thanh Liệt càng nổi thêm bề dày thành tích, tô đậm thêm niềm tự hào về truyền thống của nhà trường.



Song song với cương vị Hiệu trưởng, cô còn là một Đảng viên gương mẫu, không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu về tác phong, đạo đức nhà giáo, trách nhiệm, tạo được tình cảm gắn bó với đồng nghiệp, học sinh quý mến, phụ huynh tin tưởng. Niềm tin, nghị lực cùng niềm đam mê với nghề của cô đã truyền lửa cho giáo viên, công nhân viên cũng như các em học sinh. Hàng ngày, cô luôn là người đến trường sớm và ra về muộn. Cô luôn thực hiện đúng mọi chủ trương đường lối của Đảng, luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng. Có thể nói, cô Trần Mai Hương là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển hình trong công tác quản lý. Những năm qua, cô đã xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đặc biệt, cô vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước và ngành giáo dục; thực hiện tốt công tác phối hợp với Công đoàn cơ sở, sự lãnh đạo của chi bộ Đảng trong nhà trường. Bản thân cô tự trau dồi chuyên môn, tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hiệu trưởng; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức để nắm bắt tình hình, cải tiến công tác quản lý tại đơn vị mình. Nhờ vậy, trong những năm qua công tác quản lý của trường luôn thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt. Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến chuyên môn...để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường cách rõ rệt. Ngoài ra, cô còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến chuyên môn ...để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường

Với cương vị là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành của địa phương, đề cao trách nhiệm chủ động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng việc “Học tập” đến “làm theo” từ đó tạo ra chuyển biến rõ nét về nhận thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong trường học. Từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những cử chỉ nhỏ nhất trên sân trường như: tự tay nhặt giấy loại bỏ vào thùng rác, tạo thành thói quen cho mỗi thầy cô giáo, học sinh nhà trường; đến thiết kế trồng, chăm sóc, bảo vệ bồn hoa cây cảnh khuôn viên nhà trường; đôn đốc, hướng dẫn mỗi thầy, cô giáo, học sinh học theo Bác tiết kiệm sử dụng điện, nước..., cô đều quán triệt và gương mẫu thực hiện. Cô thường xuyên kiểm tra giáo viên nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp, giúp giáo viên vận dụng đúng đắn phương pháp dạy học tích cực vào thực tế, xây dựng và kiểm tra chuyên đề các môn học trong nhà trường một cách đều đặn có khoa học nhằm giúp giáo viên nắm vững các phương pháp dạy học, đặc biệt chú ý phương pháp dạy học tích cực, khuyến khích giáo viên đổi mới cách dạy để đáp ứng khả năng học tập của từng đối tượng học sinh trong lớp.

Ở cương vị của mình, trọng trách và áp lực đặt lên vai cô ngày càng lớn. Với học sinh, cô coi việc rèn đức, luyện tài là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Cô cho rằng cần tạo một môi trường học tập lành mạnh, an toàn để ngôi trường THCS Thanh Liệt thực sự trở thành “trường học hạnh phúc” cho toàn bộ giáo viên và học sinh đang giảng dạy, học tập tại trường. Cô giáo luôn quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu, xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm học, phân công giáo viên theo dõi kiểm tra đôn đốc nên kết quả học tập của các em ngày càng nâng cao. Cô cũng thường xuyên quan tâm rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi lành mạnh, khuyến khích các học sinh tham gia thi các môn nghệ thuật, thể dục thể thao qua đó, giúp các em phát triển toàn diện. Gần đây nhất, trường THCS Thanh Liệt được Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì chọn làm điểm tuyên truyền cho học sinh về tác hại của ma túy, chất gây nghiện và đặc biệt là thuốc lá điện tử trong lứa tuổi học đường. Kết thúc chương trình, cô giáo Trần Mai Hương – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã phát biểu cảm ơn buổi tuyên truyền vô cùng bổ ích của công an Huyện Thanh Trì,



đồng thời phát động học sinh toàn trường cùng chung tay phòng chống ma túy học đường vì một môi trường học đường lành mạnh không ma túy, không khói thuốc lá, tránh xa các chất gây nghiện.



*Hình ảnh cô giáo Trần Mai Hương cùng các đồng chí thuộc Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy*



*Hình ảnh cô giáo Trần Mai Hương cùng những em học sinh tham gia kì thi Học sinh Giỏi Thành phố năm học 2022 – 2023*



*Hình ảnh cô giáo Trần Mai Hương cổ vũ và chúc mừng đội tuyển nhà trường đã đạt những thành tích cao về TDTT năm học 2022 - 2023*

Không chỉ một cán bộ quản lý giỏi, một nhà giáo tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Trần Mai Hương còn là một người có trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương. Cô đã tích cực kêu gọi các thầy cô trong Hội đồng sư phạm nhà trường, hội Cha mẹ học sinh và những đơn vị tài trợ, mạnh thường quân ủng hộ, động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban giám hiệu trường THCS Thanh Liệt đã phối hợp phụ huynh tặng quà Tết cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường. Nhà trường đã phối hợp với phụ huynh trao 43 suất quà; cá nhân cô giáo Trần Mai Hương – Hiệu trưởng nhà trường đã trao tặng riêng 05 suất quà; tập thể lớp 6C1 và 7A1 dành tặng 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó học tốt.

Đặc biệt, cô cùng đại diện một số thầy cô giáo và Ban phụ huynh đã trực tiếp đến thăm hỏi và trao tận tay món quà cho em Bùi Hoàng Mai Phương lớp 7C3 không may bị tai nạn giao, nằm ở khoa hồi sức nhiều ngày và phải trải qua rất nhiều lần phẫu thuật nữa mới mong có hy vọng được quay trở lại trường học. Thực hiện truyền thống tương thân tương ái, để có sự động viên tinh thần cũng vật chất đến gia đình em Phương vượt qua khó khăn này tập thể CB - GV - NV cùng Ban



PH và tập thể PH và học sinh các lớp trong nhà trường đã gửi quà ủng hộ và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình em Phương, chúc cho em gặp được phép màu kỳ diệu nhất để sớm quay trở lại trường với thầy cô và bạn bè.



Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Cô dành cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh chị em cao cả. Hội đồng

giáo dục nhà trường đều quý mến cô Hiệu trưởng, bởi cô là một tấm gương sáng trong công tác quản lý, tạo sức mạnh bằng tinh thần đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình.



Với những kết quả đạt được, hàng năm qua bình xét cán bộ, đảng viên.. cô được Ủy. ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp nhiều năm liền. Cô thực sự là bông hoa tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ai đó đã từng nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Quả thật không chỉ với bản thân tôi mà với tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên và những em học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Lịch, cô giáo Trần Mai Hương thực sự là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, người đồng nghiệp thẳng thắn chân tình và là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường Trung học cơ sở Thanh Lịch thân thương này.